
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุม ปค. ๒ ชั้น ๕  

................... 

ผู้มาประชุม 
๑. นายประจวบ  อาจารพงษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๒ 
๒. นายไตรภพ  วงศ์ไตรรัตน์   ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑ 
๓. นายอุดมเขต  ราษฎร์นุ้ย   ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๓,๙ 
๔. ร้อยโททศพล  ไชยโกมินทร์   ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๔,๕ 
๕. นายสุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๖,๗ 
๖. นายเทวัญ  หตุะเสว ี   รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๔ 
๗. นายวรญาณ  บุญณราช   ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๕,๑๖ 
๘. นายสมศักดิ์  จันทรสมบัติ  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๗ 
๙. นายวีระชัย  นาคมาศ   ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๘ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
๑. นายพิทยา  วงศ์ไกรศรีทอง  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๘ 
๒. นายสุทธิพงษ์  คล้ายอุดม    ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๐,๑๒ 
๓. นายไพบูลย์  โอมาก   ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๑,๑๓ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายรัฐวิช  จิตสุจริตวงศ์  หน.กง.สสอ. ๒  สน.สก. 
๒. นางณัสม์ฐรัศ  อมรสุวรรณ์  ผอ.กตร. 
๓. นายวิสูตร  จ าพานชิย ์   หน.ฝ.บห.  กตร. 
๔. นายพิเชษฐ์  ศรีมารุต   หน.กง.รรท.  กตร. 
๕. นายธนพจน์  บุตรศิริ   หน.กง.ตร.  กตร. 
๖. นายกติิพงศ์  อุระวัตร   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑ 
๗. นายชานิศ  ทองสวัสดิ์   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๒ 
๘. นายธรรมศักดิ์  อุไรเรืองเดช  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๓,๙ 
๙. นายสุริยา  สุดหาญ   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๔,๕ 
๑๐. นายอารชวิน  ภู่หริย์วงศ์สุข  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๖,๗ 
๑๑. นายวัชระ  ผาสุก   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๕,๑๖ 
๑๒. นายธนิสร  ภู่ค าจันทร์  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๗ 
๑๓. นายภูวริน  บุญภูพันธ์ตันติ  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๘ 
๑๔. นางเจิมพักตร์  ธาราฉัตร  นจท.ช านาญการ  กตร. 

                ๑๕. นางมนัสนันท์  ปุณยศิริกุล  นจท.ช านาญการ  กตร. 
  ๑๖. นายอลงกรณ์  เดชมี   นจท. ปฏิบัติการ  กตร. 
                ๑๗. นายธีรเจต  เพชรลีลา  จพง.ธก.ช านาญงาน  กตร. 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

๑๘. นายสุชาติ  ดีเกษม   จพง.ธก.ช านาญงาน  กตร. 
     ๑๙. นางวราภรณ์  ลับไพรี  จพง.ธก.ช านาญงาน  กตร. 
  ๒๐. นางสาววฤณดา  แก้วบัวดี  พนักงานราชการ  กตร. 
  ๒๑. นางกัณฐมณี  สืบ   พนักงานราชการ  กตร. 
  ๒๒. นางสาวสุจิตรา  ศรีชนะ  สมาชิก อส.  กตร. 

เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.   
นายประจวบ  อาจารพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุม  

ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีดังนี้ 
   - ข้าราชการย้ายเข้า 
     ๑) นายวรญาณ  บุญณราช  ผตปค. (ผู้ตรวจราชการกรมสูง)  

  ๒) นางเจิมพักตร์  ธาราฉัตร  นจท. ช านาญการ 
  ๓) นายอลงกรณ์  เดชมี  นจท. ปฏิบัติการ 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  ครั้งที ่๖/๒๕๖๐ 
                              วันจันทร์ที ่๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
มติทีป่ระชุม   รับรองรายงานการประชุมฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ การสอบสวนคดีอาญาบางประเภทฯ 

ผู้แทน สน.สก.  - ชี้แจงเรื่องการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทฯ ในอ านาจหน้าที่ของพนักงานฝ่าย
ปกครอง ดังนี้ 
     ๑. กฎกระทรวง ก าหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทฯ โดยพนักงาน
สอบสวนฝ่ายปกครองฯ ได้แก่ กฎหมาย ๑๖ ฉบับ และในกรณีที่การกระท าความผิด เป็นการกระท ากรรมเดียว 
ผิดต่อกฎหมายหลายบท โดยบทหนักที่สุดอยู่ในกฎหมาย ๑๖ ประเภท ปค. สามารถท าการสอบสวนการกระท า
ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่นนั้นด้วย 
     ๒. การด าเนินคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน เริ่มตั้งแต่ จับตัวผู้ต้องหาส่งพนักงาน
สอบสวนฝ่ายปกครอง รับค าร้องทุกข์กล่าวโทษ รับตัวผู้ต้องหาและของกลาง จนถึงการน าตัวผู้ต้องหา พร้อม
ส านวนส่งพนักงานอัยการ ส าหรับปัญหาการควบคุมตัว คือ การควบคุมตัวผู้ต้องหาสามารถไปฝากไว้ที่โรงพักได้ 
แต่ในทางปฏิบัติไม่อยากให้ใช้ ที่ สน.สก. ใช้ คือ ให้ประกันตัว และถ้าผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าว ให้ไปฝากขังที่ศาล
โดยตรง 
     ๓. ค าสั่งแต่งตั้งปลัดอ าเภอให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง และ
มอบหมายหน้าที่พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองและเสมียนคดีเวรประจ าวัน โดยปกติจะแต่งตั้งปลัดอ าเภอทุกคน
เป็นพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง เนื่องจากอัตราก าลังของอ าเภอมีจ านวนน้อย ส าหรับเสมียนคดี เวรประจ าวัน   
จะแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ปกครอง และพนักงานราชการ  เป็นต้น 
     ๔. การรายงานการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง ตามแบบ
รายงานฯ 
     ๕. บัญชีรับค าร้องทุกข์กล่าวโทษ (คบ.๑) ซึ่งอยู่ที่อ าเภอ ผตปค. สามารถเรียกบัญชี 
คบ. ๑ มาดูได้ว่า อ าเภอนั้นมีคดีเกิดขึ้นก่ีคดี 
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ผต.อุดมเขตฯ  - อยากทราบเป็นแนวทางในการติดตามประเมินผล ติดตามความพร้อมในด าเนินการ
ของพนักงานปกครองในเรื่องกฎหมาย ๑๖ ฉบับ  

                       ๑) ได้มีการติดตามประเมินและมีภาพรวมเป็นอย่างไรบ้าง ความพร้อมหรือการ
ด าเนินการของอ าเภอเป็นอย่างไรบ้าง แจ้งเป็นข้อมูล เพราะว่าในการติดตามงานในพ้ืนที่ก็ได้เห็นข้อมูลในบาง
อ าเภอ ก็มีบางอ าเภอก็ไม่ด าเนินการในเรื่องนี้ เนื่องจากว่าไม่มั่นใจ 

                       ๒) บางส่วนก็ลองสอบถามดูว่าได้ด าเนินการไปครบถ้วนหรือเปล่า ก็มีข้อสังเกต
บางส่วนที่อาจไม่ครบถ้วน เช่น ว่าไม่ได้ฉีกหรือว่าการด าเนินการสอบสวนหรือการรายงานตามระบบมาที่กรม
อาจจะไม่ครบถ้วน     

     ๓) ในส่วนของการด าเนินการเรื่องนี้ทางกรมโดยเฉพาะ สน.สก. มีเป้าหมายมีกรอบ
ด าเนินการที่จะท าเรื่องนี้ให้มีความพร้อม หรือว่ากรอบว่าเราจะประเมินพร้อมว่าเราจะด าเนินการได้ครบถ้วนหรือ
ท าได้ครบตามกระบวนการภายในกรอบเวลาเท่าไร 

     ๔) ในเรื่องนี้ดูบางอ าเภอไมแ่น่ใจว่ามีแนวทางอันนี้หรือเปล่า การแต่งตั้งพนักสอบสวน
หรือเวลาสอบสวน บางอ าเภอเห็นป้ายมีชื่อพนักงานสอบสวนอยู่ ก็เลยลองถามดูว่าปลัดอ าเภอคนนี้อยู่หรือเปล่า
หรือย้ายไปแล้วแต่ก็ยังมีชื่ออยู่ ระบบอย่างนี้มันยังมีอยู่หรือเปล่าหรือเปลี่ยนแปลงไปแล้ว 
ผู้แทน สน.สก.  - ที่มาที่ไปตั้งแต่เริ่มต้นกฎกระทรวงประกาศใช้เมื่อปี ๕๔ แต่ว่ามีบทเฉพาะกาล ๑ ปี 
ดังนั้นจึงบังคับใช้ในปี ๕๕ ในห้วงเวลา ๑ ปี ก่อนที่จะมีการบังคับใช้ในสมัยนั้นอธิบดีกรมการปกครองท่านให้
ความส าคัญอย่างมาก ให้เอาเงินกัน ๕ % มาใช้ในการเตรียมความพร้อมเยอะมากส่วนเงินของอธิบดีกรมการ
ปกครอง ซึ่งทางกรมการปกครองได้ด าเนินการอบรมในสมัยนั้นอบรมผู้ปฏิบัติทุกอ าเภอ อ าเภอละ ๒ คน          
เราเรียกว่าอบรมหลักสูตรเร่งรัด โดยอบรมที่วิทยาลัยการปกครองเรียกทุกอ าเภอ ๘๗๘ มาอบรม ๒ คน ดังนั้นทุก
อ าเภอจะมีผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมไปแล้ว ๒ คน แต่ก่อนหน้าที่จะมีการอบรมเรามีหลักสูตรสืบสวนสอบสวน 
ซ่ึงหลักสูตรสืบสวนสอบสวนจะมีการอบรมในเชิงการท าส านวน ซึ่งแอดวานซ์กว่า ๑๖ ประเภทด้วยซ้ าไปอบรม
มาแล้วปัจจุบันรุ่นที่ ๔๒ มีรุ่นละ ๖๐ คน รวมแล้วก็สองพันกว่าคนแล้วที่ผ่านการอบรมไปในส่วนของอุปกรณ์
กรมการปกครองเราได้ท าแบบพิมพ์ส่งให้กับทุกอ าเภอแล้วเป็นแบบพิมพ์ที่เป็นเล่มและแบบพิมพ์ที่เป็นไฟล์ อย่าง
ค าให้การเราไม่ต้องใช้เล่มเราใช้พิมพ์เอาแล้วปริ้นออกมาจะเป็นไฟล์ ซึ่งแบบพิมพ์ที่เป็นไฟล์เราจะจัดส่งทรัมไดร์ฟ
เป็นสีขาวแล้วก็มีรูปสิงห์สีน้ าเงิน ซึ่งจะส่งให้กับทุกอ าเภอเลยแล้วก็แบบพิมพ์ส่งให้หมดแล้ว แล้วก็จะมีเรื่อง
เกี่ยวกับอุปกรณ์พิมพ์มือ ก็คือแป้นพิมพ์หมึกอันละสี่พันบาท ของเราจะไม่ต้องท าแบบต ารวจที่เอากระจกมาแล้วก็
เอาหมึกแล้วก็กลิ้งๆ ของเราไม่ได้ท าแบบนั้นท าเป็นตลับหมึกเปิดขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ได้เลยอันนั้นเราได้จัดไปให้แล้ว
ก่อนปี ๕๕ ก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎกระทรวงในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆ ส่งให้หมดแล้ว
ปัญหาปัจจุบันหลังจากนั้นมากรมการปกครอง เราก็ไม่มีโครงการเป็นล่ าเป็นสันเป็นชิ้นเป็นอันเรียกมาอบรมอีกเลย
ก็พ่ึงหลักสูตรสอบสวนสืบสวนเป็นหลักกับพ่ึงหลักสูตรที่ทางจังหวัดจัดกันเองแล้วก็เชิญวิทยากรจาก สน.สก. ไป
บรรยายจนกระทั่งมาเมื่อปี ๕๘ กรมการปกครองเราได้ท าโครงการ Learning by doing ขึ้นมาแล้วให้ไปท าจริง
เลยเหตุผลก็คือ อบรมไปแล้วผู้ปฏิบัติไม่สามารถปฏิบัติได้ จากการที่ได้ไปนิเทศงานติดตามมาหลังจากกฎกระทรวง
บังคับใช้ปี ๕๕ เกิดจากการที่ปลัดอ าเภออบรมไปแล้วไม่ได้ปฏิบัติบ้าง หรือไม่มีความมั่นใจบ้างจึงท าไม่ได้ ตั้งแต่ปี 
๕๘ เป็นต้นมาเลยมีการท าโครงการ Learning by doing ในปี ๕๘ ท าได้ ๑๐ จังหวัด  ในปี ๕๙ ท าได้ ๘ จังหวัด  
ในปี ๖๐     ท าได้ ๘ จังหวัด  แล้วในปี ๖๑ จะท า ๑๒ จังหวัด แต่ข้อเสียของหลักสูตร Learning by doing นี่คือ
อบรมได้แค่ครั้งละ ๒๐ คนเท่านั้น เพราะว่าเราต้องพาเค้าไปท าจริงๆ พาลงไปจับร้านค้าของเก่า พาลงไปจับ
โรงแรมจริงๆ     แล้วก็สอบสวนจริงๆ ดังนั้นใช้งบประมาณมากเลยแล้วก็ใช้งบประมาณจากส่วนกลางเพราะฉะนั้น  
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จะอบรมได้จังหวัดละ ๒๐ คน ก็ยังท าไม่ได้ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด ประกอบกับเรื่องการสอบสวนในภูมิภาคนี่จังหวัด
ไหนที่ท าเป็นก็จะท าแล้วมีผลงานต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่นแถวชลบุรีหลายอ าเภอที่ท าแล้วก็ท าต่อเนื่อง ปีๆ นึง
ยี่สิบถึงสามสิบคดีขึ้นไปทั้งนั้นเลย แต่ถ้าบางท้องที่ที่ไม่ได้ท าส่วนใหญ่แล้วผู้ปฏิบัติจะอ้างว่าไม่มีความผิดเกิดขึ้นแต่
จริงๆ แล้ว ในความเห็นส่วนตัวว่าไม่มีทางแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น ร้านค้าของเก่านี่ยังไงก็มีหรือเป็นพวกเกี่ยวกับ
ภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องที่พวกนี้อย่างไงเทศบาล ต้องมาแจ้งให้เราท าการติดตามผู้ที่ไม่เสียภาษีมาท าการปรับ
อยู่แล้วอย่างไงก็มี แต่เมื่อผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็เลยไม่ได้ท า พอไม่ได้ท าอุปกรณ์ของก็หายองค์ความรู้ที่อบรมไปก็ลืมก็
เลยท าไม่ได้ สรุปคือถ้าที่ไหนท าอยู่ประจ าท าอยู่เรื่อยๆ ก็จะมีผลงานด้านนี้มาโดยตลอด แล้วเค้าก็ยังเรียกร้องขอ
บางประเภทเพ่ิมเติมด้วยยกตัวอย่างเช่น ประเภทที่ถูกปรับต่างออกไปเดิมก็คือการพนัน  สถานบริการ เค้าก็
เรียกร้องให้มาสอบสวนเอง เพราะว่าเป็นอุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมาย แต่ในท้องที่ใดไม่เคยท าก็จะไม่เคยท า
อยู่อย่างนั้น     ก็น าเรียนเบื้องต้นเท่านี้ก่อน 
ผต.ไตรภพฯ  - ก าชับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ 
                                  ๑. การรับรองส าเนาเอกสาร 
      ๒. การตั้งส านวน/ค าถาม การสอบสวน 
      ๓. ตัวอย่างบันการจับกุมฯ ประมาณ ๑๖ เคส 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๒ สรุปเรื่องร้องเรียน ประจ าเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
ผอ.กตร.  - สรุปเรื่องร้องเรียน ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - 
ปัจจุบัน มีจ านวนทั้งสิ้น ๗๗ เรื่อง  ด าเนินการแล้วเสร็จ ๖๔ เรื่อง คงค้าง ๑๓ เรื่อง   
มติที่ประชุม  รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   - รายชื่อหน่วยงานที่จะเชิญมาให้ข้อมูลในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  ข้อสังเกตของ ผตปค. จากการไปตรวจราชการ 
หน.ผตปค.  - ประเด็นเรื่องการแจ้งเวียนเกี่ยวกับการสแกนลายนิ้วมือ เวลาเอาลายนิ้วหัวแม่โป้งเข้า
ไปอยู่ตรงล็อค  ถ้าสังเกตดูตรงที่สแกนลายนิ้วมือมันจะมีตัวล็อคหัวนิ้วโป้ง ถ้าไม่ล็อคแล้วถ้าสแกนผ่านไปครั้งต่อไป 
เวลามาสแกนใหม่ไม่ถูกจุดลายนิ้วมันจะไม่อ่าน ผอ.ส านักฯ ก็รู้ดีเพราะว่าได้เจอมาแล้วลายนิ้วมือไม่อ่าน เพราะว่า
หนึ่งก็คือไม่ได้ล็อคหัวนิ้วโป้งท าให้เวลาสแกนไปแล้วพอมาวางอีกทีมันเคลื่อน ควรแนะน าเจ้าหน้าที่ในเวลาที่สแกน
ลายนิ้วมือควรล็อคหัวนิ้วโป้งด้วยเพราะสแกนครั้งต่อไปจะได้ไม่มีปัญหา ทีนี้จะมีปัญหาอีกว่ารูปหน้าออกมาเหมือน
แต่ลายนิ้วมือไม่ตรงมันก็จะเกิดปัญหา เจ้าหน้าที่บางคนอาจจะสร้างปัญหาไม่ยอมรับรอง ก็จะสร้างปัญหาให้กับ
ชาวบ้านที่มาติดต่อ แล้วถ้าเกิดการร้องเรียนขึ้นมามันก็เดือดร้อนอีก ถ้าเราชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจการ
ท างานก็จะง่ายขึ้น 
ผต.วรญาณฯ  - ผลงานการท างานของนายอ าเภอมีมากกว่าที่กรมการปกครองมอบหมาย การท างาน
ของนายอ าเภอมาก แต่ผลงานที่ออกมาหน่วยงานอ่ืนๆ เอาผลงานของนายอ าเภอไปหมด นี่คือปัญหาของ
นายอ าเภอ และจะท าอย่างไรที่จะให้รัฐบาลได้เห็นผลงานของนายอ าเภอ พอเวลามาคิดผลงานแต่ละกรมแต่ละ
กระทรวงเค้าเอาผลงานที่นายอ าเภอท าไป อันนี้คือปัญหาในภาพรวม 
หน.ผตปค.  - อันนี้มันสะท้อนถึงตัวตรวจตัวนี้เพราะว่ามันเป็นงานในพ้ืนที่ ๙๐% เป็นงานฟรังก์ชั่น
อยู่นิดเดียว  อย่างศูนย์ด ารงธรรมเกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข นอกจากนั้น เช่น ขยะ เศรษฐกิจพอเพียง  
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หรือแม้แต่ผักตบชวาที่เค้าเอามาเป็นตัวอย่างจริงเรื่องผักตบชวาข้อมูลจาก สน.ปท. ก็ไม่ได้เป็นข้อมูลที่ชัดเจน 
ข้อมูลที่ได้มาก็มาจากอ าเภอแล้วก็เอามาดูภาพลักษณ์นี่ดีมาก การรายงานผลดีแต่จริงแล้วในพ้ืนที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้น 
ผต.เทวัญฯ  - เรื่องการท างานของนายอ าเภอ จะท าอย่างไรที่นายอ าเภอท างานแล้วให้เป็นตัวชี้วัดให้
ทาง กพร. เห็นแล้วก็มีผลมาถึงนายอ าเภอและฝ่ายปกครอง มันจะมีโบนัสและเรื่องอะไรต่างๆ ของนายอ าเภอ โดย
เราก็อ้างเหตุผลหลายเรื่อง แต่เรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลาประเมินศักยภาพนายอ าเภอ ทีก่องวิชาการท ามาประมาณ ๙๙  
หน้า เวลาประเมินนายอ าเภอท างานดีไม่ดีเราประเมินแต่ได้ผลดีออกมาเราไม่ ได้ผลตอบแทนอะไรเลย ตรงนี้ต้อง
เชิญทางกองวิชาการมาคุยเรื่องนี้ว่าเรามีแนวทางอย่างไรที่จะผลักดันให้ ถ้าเรา MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมัน
น่าจะเป็นผลงานของเราด้วย เช่น เราประเมินกับ กพร. เวลาประเมินตัวชี้วัดก็น่าจะเกิดผลส าเร็จมันก็ต้องเป็น
ผลงานของฝ่ายปกครองหรือนายอ าเภอด้วย  
หน.ผตปค.  - ตัวชี้วัดในเรื่องของเงินรางวัลหน่วยงานที่กินหัวคิวก็คือส านักงานจังหวัด เพราะว่าทุก
ตัวชี้วัดจะมีเค้าเข้าไปร่วมด้วย ของเราที่เราท าเราไม่ค่อยเข้าไปร่วมด้วย เค้าบอกว่าเพราะไม่ใช่ฟรังก์ชั่น กลายเป็น
ตัวผลักดัน  ถ้าไม่ใช่ฟรังก์ชั่นแต่เค้าน่าจะเอาเราเข้าไปมีส่วนร่วมเหมือนกับเค้าเข้าไปมีส่วนร่วม  เพราะฉะนั้นเวลา 
ค านวณเงินรางวัลแล้วส านักงานจังหวัดได้เงินรางวัลเป็นหมื่น แต่หน่วยงานอ่ืนก็ได้ด้านใครด้านมัน แต่เดี๋ยวนี้ไม่มี
แล้วเรื่องเงินรางวัลอันนี้มันสะท้อนให้เห็นอย่างที่ ผต.เทวัญฯ พูด  ต่อสู้ในประเด็นว่าเราเป็นผู้สนับสนุนตัวชี้วัดตัว
นั้นตัวนั้น แต่ประเด็นต่อก็คือการที่เราเอาเข้าไปแลกเป็นตัวชี้วัดต่อไปมันจะมีปัญหาว่ามันจะมาชี้วัด คือตัวชี้วัดใน 
กพร. กับตัวชี้วัดประเมินประสิทธิภาพมันคนละอย่างกัน ตัวนั้นมันจะมีขั้นตอนว่าคุณต้องท าอะไร ความยากของ
ผลสัมฤทธิ์มาเป็นอย่างไร ตัวนั้นมันจะหนัก 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
- 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น.   
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